

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

“การรายงานข้อมูลทางการเงินผ่านระบบ MIS สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนขนาดสินทรัพย์ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท”

หน่วยงาน ศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์

งบประมาณทั้งสิ้น : ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

(หน่วย : บาท)

วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ	กิจกรรมที่ทำ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	งบประมาณ
1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการรายงานข้อมูลทางการเงินผ่านระบบ MIS ให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน	1 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดสินทรัพย์ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท 1001 แห่ง ๆ ละ 1 คน	ฝึกอบรมด้วยการบรรยายและสาธิตวิธีการใช้งานระบบ MIS สำหรับการกำกับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน ผ่านการช่องทางออนไลน์ ZOOM Meeting	กรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถติดตามสถานการณ์ทางการเงินและความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนในทุกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-
2 เพื่อให้สหกรณ์สามารถปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ. 2564 ข้อ 25 ได้อย่างถูกต้อง	2 เจ้าหน้าที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนขนาดสินทรัพย์ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท 572 แห่ง ๆ ละ 1 คน			

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย (Action Plan)

แผนงาน		ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย						
ผลผลิต	เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดเล็กที่มีสินทรัพย์ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท สามารถเรียนรู้การใช้งานระบบ MIS รวมถึงวิธีการรายงานข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ภายในระยะเวลาตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้ประกาศกำหนด	1 กลุ่มเป้าหมายหลักเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายหลักทั้งหมด 2 หลังการอบรมกลุ่มเป้าหมายหลักมีความรู้ความเข้าใจในการรายงานข้อมูลทางการเงินผ่านระบบ MIS มากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายหลักที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด	1 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ขนาดสินทรัพย์ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท 1001 แห่ง ๆ ละ 1 คน 2 เจ้าหน้าที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ขนาดสินทรัพย์ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท 572 แห่ง ๆ ละ 1 คน						
กิจกรรมหลัก	ฝึกอบรมด้วยการบรรยายและสาธิตวิธีการใช้งานระบบ MIS สำหรับการกำกับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน ผ่านช่องทางออนไลน์ ZOOM Meeting								
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ : กรมส่งเสริมสหกรณ์		งบ ประมาณ	หน่วยงาน ศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์						
กิจกรรมรอง / หน้าที่รับผิดชอบ / งานที่ดำเนิน			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
1. จัดทำหลักสูตร			→						
2. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็นกลุ่มๆ				→					
3. ประสานงานกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัด เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายตอบแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ				→					
4. จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข้อมูลทางการเงินผ่านระบบ MIS สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดสินทรัพย์ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท” 12 รุ่น					→				
5. จัดทำเล่มประเมินโครงการ									→